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นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาการศึกษา หรือ ซูเปอร์บอร์ดด้านการศึกษา ซึ่ง มี พล.อ.ประยุทธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
มีมติให้มีการปฏิรูประบบประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วประเทศ ทุกระดับให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่จะเดินหน้าประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษารอบสี่ (ปีงบประมาณ 2559-2563)
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ขณะที่ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
(ทปอ.) ก็ได้สะท้อนถึงภาระการประเมินคุณภาพภายในจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เช่นกัน
ดังนั้น ตนจึงอยากประกาศนโยบายเลิกทาสกระดาษ ซึ่งไม่ใช่การเลิกใช้กระดาษ แต่หมายถึงให้เป็นนายกระดาษ
และเขียนสิ่งที่มีประโยชน์ลงในกระดาษเท่านั้น

"รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าต้องเดินหน้าปฏิรูปการประเมินก่อนที่จะมีการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
โดยต้องยกเครื่อง เปลี่ยนตัวชี้วัด ประเมินตามความเป็นจริง และเที่ยงธรรม
รวมทั้งผู้ทำหน้าที่ประเมินก็ต้องมีคุณภาพ เมื่อสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้น รัฐบาลก็จะไม่ยอมให้มีการประเมิน
ส่วนเวลาในการปฏิรูประบบประเมินนั้นให้เป็นไปตามที่จำเป็น ทั้งนี้ ผม กับ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแล สมศ. และพล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
ก็เห็นตรงกันว่าให้ปฏิรูประบบประเมินก่อน ดังนั้น ที่ สมศ.บอกว่าจะประเมินรอบสี่ในเดือนมกราคม 2559 นั้น
เมื่อนโยบายรัฐบาลออกมาเช่นนี้ คงต้องไปถาม สมศ.เองว่าจะทำอย่างไร" รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

 ด้าน พล.อ.ดาว์พงษ์ กล่าวว่า มีความเป็นไปได้สูงว่าต้องเลื่อนการประเมินรอบสี่ออกไปอย่างน้อย 1 ปี
จากเดิมที่จะประเมินในเดือนมกราคม 2559 ขณะนี้เราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ปกติมีการปฏิรูปการศึกษาอยู่
ถ้าการประเมินไม่สอดคล้องกับการปฏิรูป หรือประเมินไปโดยที่ไม่รู้ว่าจะปฏิรูปไปอย่างไร
ก็จะเป็นการประเมินที่ไม่ตรงกับการดำเนินงานในอนาคต แล้วจะทำไปทำไม ทำไมไม่รอ ตนเห็นใจ
สมศ.ที่ต้องทำงานตามหน้าที่ แต่ช่วงนี้เป็นรอยต่อในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นควรถอยหลังกลับมาดูกันก่อนดีกว่า. 
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